

# ด่วนที่สุด

ที่ สท ๐๐๑๗.๒/ ๓๕๖



ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกันของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกเทศมนตรีเมืองทั้ง ๓ แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อชักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบกใน ส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและให้เกิดประสิทธิภาพ จังหวัดสุโขทัย ขอส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกันของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนทางบก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่กำกับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี ไตรติลานันท์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

**แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน  
ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก**

ข้อ	แนวทางปฏิบัติ
๑	<p><b>๑. สถานที่กักตัว (Local Quarantine)</b></p> <p>ให้จังหวัดยืนยันข้อมูลสถานที่ที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรใช้เป็นสถานที่กักกันตามที่ได้เคยรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กรณีการเช่าอาคารของภาคเอกชน เช่น โรงแรม หรือสถานที่อื่น หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักกักกัน หรือโรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่นเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หากวงเงินอุดหนุนราชการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ให้จังหวัดเสนอเรื่องขอขยายวงเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยทันที</p>
๒	<p><b>๒. การกักกันตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>ให้จังหวัดต้นทางที่มีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางอากาศ และทางบก ให้ดำเนินการตามกระบวนการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) โดยเคร่งครัด โดยไม่ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรกลับไปกักกันตัวที่บ้าน หากมีจำนวนผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันมากเกินความสามารถในการดำเนินการของจังหวัดต้นทางให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้จังหวัดต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่จะต้องเข้ากระบวนการกักกันตัว ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และส่งจังหวัดปลายทางทราบล่วงหน้า และเมื่อได้รับแจ้งสถานที่กักกันตัวจากจังหวัดปลายทางแล้ว ให้จังหวัดต้นทางดำเนินการส่งตัวไปกักกันตัวยังสถานที่ที่ได้รับแจ้ง ณ จังหวัดปลายทาง โดยให้จัดทำเอกสารการรับส่งตัวไว้ยืนยันร่วมกัน</p> <p>๒.๒ สำหรับจังหวัดปลายทางเมื่อได้รับแจ้งบัญชีรายชื่อจากจังหวัดต้นทาง ให้แจ้งสถานที่กักกันตัวที่ได้จัดเตรียมไว้ และเมื่อผู้เข้ารับการกักกันตัวมาถึงให้จัดคนที่ต้องเข้ารับการกักกันตัวเข้าพัก ณ สถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ โดยต้องระบุว่าผู้ใดเข้าพัก ณ สถานที่ใด ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้และให้แจ้งการจัดคนเข้าสถานที่ดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดต้นทางทราบ</p>
๓	<p><b>๓. ผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย</b></p> <p>ให้จังหวัดที่มีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่ ดำเนินการตามกฎหมาย และเมื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้ว หากเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยห้ามมิให้ปล่อยตัวกลับภูมิลำเนา ให้ดำเนินการตามกระบวนการกักกันตัวในสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ ตามข้อ ๒.</p>